

Số 107/BC-BPC

Đắk Glei, ngày 11 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Công văn số 54/TTTHĐND-CV, ngày 10/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 HĐND khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 805/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **1. Kết quả thẩm tra**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện. Qua xem xét báo cáo, Ban nhận thấy:

Trong năm, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, thường xuyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị địa phương tăng cường trách nhiệm thủ trưởng đơn vị làm tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; kiểm tra, xem xét và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tập trung rà soát, giải quyết đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

*Công tác tiếp công dân:* Chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ 21 lượt, Ban tiếp công dân thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần<sup>1</sup>. Sau khi tiếp thu ghi nhận ý kiến, kiến nghị của công dân UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra xem xét giải quyết trả lời cho công dân theo đúng quy định. Chủ tịch UBND các xã thị trấn tiếp 672 lượt trong đó có 09 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh tại trụ sở UBND các xã, thị trấn<sup>2</sup>.

*Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn:* Tổng số đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận: 24 đơn, giảm 24 đơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó: UBND huyện tiếp nhận 07

<sup>1</sup> Đã tiếp 05 lượt công dân đến kiến nghị, nội dung 04 lượt về lĩnh vực đất đai; 01 lượt về bồi thường GPMB.

<sup>2</sup> Tranh chấp đất đai 05 vụ; giao dịch dân sự 01; Khác 01 vụ.

đơn<sup>3</sup>, (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 06 đơn, 01 đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn) UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 17 đơn<sup>4</sup> (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn 14 đơn, còn 03 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Số đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã được giải quyết là 20 đơn<sup>5</sup>.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại: Trong năm 2023 đã được triển khai thực hiện theo kế hoạch, kịp thời nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân<sup>6</sup>.

## 2. Ý kiến của Ban pháp chế

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá về tồn tại, hạn chế tại Báo cáo số 805/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện.

## 3. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra, xác minh đối với 02 nội dung kiến nghị, đề nghị của công dân<sup>7</sup> và tham mưu UBND huyện giải quyết trả lời đơn cho công dân.

Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 6 xem xét./.

### Nơi nhận

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN



Trần Trọng Từ

<sup>3</sup> Kiến nghị phản ánh 07 đơn, trong đó : Đất đai 05 đơn, Chế độ chính sách 01, Môi trường 01 đơn, Bồi thường TĐC 12 đơn, Xây dựng 01 đơn, Lĩnh vực khác 01 đơn.

<sup>4</sup> kiến nghị phản ánh 17 đơn, trong đó : Đất đai 11 đơn, Lĩnh vực xây dựng 01 đơn, bồi thường hỗ trợ 02 đơn, lĩnh vực khác 03 đơn.

<sup>5</sup> Đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện 02 đơn; Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 02 đơn  
- UBND huyện: đã giải quyết 04 đơn, đang giải quyết 02 đơn;  
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: Đã giải quyết 01 đơn,  
- UBND các xã, thị trấn: Đã giải quyết 12 đơn, đang giải quyết 02 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03 đơn.

<sup>6</sup> Trong năm 2023 tổ chức thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân tại 02 đơn vị.

<sup>7</sup> Đơn đề nghị của ông A Phọt, thôn Pêng Blong, xã Đăk Long; đơn kiến nghị của ông Vũ Đại Nghĩa, thôn 14B, xã Đăk Pék